



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง การรับสมัคร
คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่
๑๔ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานตำแหน่ง รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นตามเงื่อนไขในการรับสมัครคัดเลือก
เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าว ดังบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้

๑. การดำเนินการประเมินด้านผลงาน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จะดำเนินการประเมินด้านผลงาน
ตามองค์ประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ในวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

๒. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกด้านผลงาน

อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ด้านผลงานที่ได้คะแนนการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมินด้านความสามารถใน
การนิเทศการศึกษา โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๗ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัด
หนองบัวลำภู และทางเว็บไซต์ www.nb1.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสวัสดิ์ แสงขัน)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
เลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่
ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้น
การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รหัสประจำตัวผู้สมัครสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๖๗๐๐๑	นางพัฒนชิตา สุริยะพูลศิริ	
๒	๑๖๗๐๐๒	นางวีรดา ศรีเมือง	
๓	๑๖๗๐๐๓	นางสาวเดือน นันทะชัย	